

**สรุปผลการนำผู้แทนภาคเอกชนร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖**

๑. ภาพรวม

มีผู้แทนภาคเอกชนจำนวน ๒๙ ราย จากสภาธุรกิจ / สมาคม และภาคเอกชนใน ๖ สาขาธุรกิจ ได้แก่
๑) สาขาเหมืองแร่ / พลังงาน ๒) สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ ๓) สาขาการศึกษา ๔) สาขาอาหาร / สินค้าเกษตร
๕) สาขาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ๖) สาขาการเงินการธนาคาร

๒. การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้แทนภาคเอกชนไทย

นายกรัฐมนตรีได้หารือกับคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยจำนวน ๒๙ ราย ที่ร่วมเดินทางเยือนมองโกเลีย อย่างเป็นทางการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และผู้แทนระดับสูงของภาครัฐเข้าร่วมด้วย รายละเอียดการหารือปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. การบรรยายสรุปเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในมองโกเลีย

๓.๑ Mrs. Bold Oyungerel ตำแหน่ง Head of Foreign Relations ของ Investment Promotion Division สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของมองโกเลีย ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมทางเศรษฐกิจของมองโกเลียสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑) ปัจจุบัน มองโกเลียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง (high growers) โดยในปี ๒๕๕๕ มองโกเลียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ ๑๒.๓ และคาดว่าอัตราดังกล่าวจะขยายตัวขึ้นเป็นร้อยละ ๑๖ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๕๕ มองโกเลียมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ ๑๔ ซึ่งลดน้อยลงจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงที่สุดในรอบ ๕ ปีถึงร้อยละ ๑๗.๕ ในปี ๒๕๕๔

๒) มองโกเลียมีอัตราการนำเข้าสูงกว่าการส่งออก โดยส่วนใหญ่นำเข้าสินค้าประเภทปิโตรเลียม ยานยนต์ และชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ในขณะที่สินค้าส่งออกสำคัญของมองโกเลียคือถ่านหินและแร่ต่าง ๆ นอกจากนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในมองโกเลียส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านการสำรวจแร่และการทำเหมืองแร่

๓.๒ นายวรวิทย์ ลีลานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนของบริษัทฯ ในมองโกเลีย ซึ่งเริ่มต้นเข้าไปลงทุนด้านเหมืองแร่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ด้วยการทำความตกลงกับบริษัท Hunnu Coal Limited ซึ่งเป็นบริษัทออสเตรเลียที่ทำการสำรวจเหมืองแร่ในมองโกเลีย จนกระทั่งมีสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท Hunnu เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของหุ้นทั้งหมดได้

ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โดยทางบริษัท ได้บรรยายเน้นย้ำถึงปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ว่าเป็นข้อจำกัดประการสำคัญในการดำเนินธุรกิจกับฝ่ายมองโกเลีย โดยเฉพาะถนนในมองโกเลีย ซึ่งมีความยาวรวมทั้งสิ้นกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตรและเป็นเส้นทางสำคัญของการคมนาคมขนส่งในมองโกเลีย แต่กลับมีเพียงร้อยละ ๒ เท่านั้นที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รัฐบาลมองโกเลียได้เห็นชอบที่จะดำเนินการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเมือง Tavan Tolgoi กับ เมือง Gashuun Shukail การปลูกถนนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพิ่มเติมความยาว ๑,๓๐๐ กิโลเมตร และซื้อเครื่องบินเพิ่มเติมจำนวน ๓ ลำสำหรับสายการบิน Mongolian Airlines

สำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในมองโกเลีย นั้น เพิ่งเสร็จสิ้นขั้นตอนของการก่อสร้างเหมือง คาดว่าจะสามารถดำเนินการใช้งานได้ในปี ๒๕๕๗ โดยมีเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในมองโกเลียจำนวน ๑๖ ราย และมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวมองโกเลียจำนวน ๑๘๘ ราย และทางบริษัท ได้แต่งตั้งให้นาย George Tumur ซึ่งเป็นชาวมองโกเลีย ดำรงตำแหน่ง managing director ของบริษัท ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริหารบริษัทซึ่งเป็นชาวไทย

๔. กิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ทางธุรกิจ และงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันกับชาวมองโกเลีย

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของมองโกเลีย จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ทางธุรกิจ และงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจมองโกเลีย โดยมีนักธุรกิจชาวมองโกเลียเข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐ ราย จาก ๖ สาขาธุรกิจที่มีศักยภาพ ได้แก่ ๑) สาขาเหมืองแร่ / พลังงาน ๒) สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ ๓) สาขาการศึกษา ๔) สาขาอาหาร / สินค้าเกษตร ๕) สาขาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ๖) สาขาการเงินการธนาคาร โดยผู้แทนทั้ง ๒ ฝ่ายได้พบปะหารือกันแยกตามรายสาขาธุรกิจ ก่อนที่จะได้มีโอกาสรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งเป็นอาหารไทย โดยนักธุรกิจในสาขาเดียวกันได้ถูกจัดให้นั่งร่วมต้นเดียวกันด้วย ในโอกาสนี้ นางรัตติกุล จันทรสุริยา รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้กล่าวต้อนรับ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดงาน และการนำผู้แทนภาคเอกชนระดับสูงของไทยเข้าร่วมการเยือนในครั้งนี้

๕. การศึกษาดูงานและพบหารือกับผู้บริหารหน่วยงานที่มีศักยภาพของมองโกเลีย

๕.๑ การศึกษาดูงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ต Nomin ภายในห้างสรรพสินค้า The State Department Store รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะผู้แทนภาคเอกชนในสาขาอาหารและสินค้าเกษตร เข้าพบหารือกับนาง N. Uyanga ตำแหน่ง Executive Director of Trade and Service Division ของบริษัท Nomin Holding และทีมผู้บริหารของบริษัท โดย Nomin จัดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีจำนวนสาขามากที่สุดของมองโกเลีย โดยนอกจากจะดำเนินงานด้านการจำหน่ายและกระจายสินค้าในด้านต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอาหาร เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้าใช้สอย และเครื่องใช้ในบ้านแล้ว ยังดำเนินธุรกิจด้านอื่น ๆ อาทิ Ferry Cruise ด้วย

ในการหารือดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัท Nomin ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับผู้ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของไทยที่เข้าร่วมคณะ โดยภาคเอกชนในสาขาอาหารและสินค้าเกษตรที่รับที่จะส่งตัวอย่างสินค้าไทยมาให้ทางบริษัท Nomin พิจารณา โดยจะแสวงหาช่องทางในการขนส่งสินค้าระหว่างกันต่อไป นอกจากนี้ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยังได้เชิญชวนให้ผู้บริหารของบริษัท Nomin เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าของไทยในโอกาสต่าง ๆ เพื่อศึกษาช่องทางในการส่งเสริมการพัฒนาสินค้า high-end ของทั้งสองฝ่ายระหว่างกันด้วย

ภายหลังการหารือ ผู้บริหารบริษัท Nomin ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมบริเวณศูนย์การค้า และบริเวณชูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสำรวจตลาด โดยสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ที่มีวางจำหน่ายในมองโกเลีย นั้น นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี

๕.๒ การศึกษาดูงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่บริษัท Newcom

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำผู้แทนภาคเอกชนในสาขาพลังงาน เข้าพบหารือและรับฟังบรรยายสรุปกับนาย BOLDBAATAR Tserenpuntsag ตำแหน่ง Chairman ของบริษัทฯ โดย Newcom เป็นบริษัทสัญชาติมองโกเลีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๓ นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นผู้นำการผลิตพลังงานและพลังงานทดแทนของมองโกเลีย เช่น ด้านพลังงานลม (Clean Energy) แล้ว ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ยังมีการดำเนินการในธุรกิจสาขาอื่น ๆ เช่น ด้านโทรคมนาคม (MobiCom) ด้านธุรกิจการบิน (eznis) ซึ่งเป็นสายการบินภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุด ด้านการจัดเช่าและการบริหารจัดการ รวมทั้งบริการด้านการขนส่งในบริเวณทะเลทราย Gobi (New Gobi Rentals) เป็นต้น

นาย BOLDBAATAR กล่าวว่า โดยที่มองโกเลียถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ ลม แสงอาทิตย์ น้ำ และความร้อนใต้พิภพ รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ – ๒๐๒๐ (National Renewable Energy Program 2005 -2020) ให้ได้ร้อยละ ๒๐ และในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ มีการออกกฎหมายการให้สัมปทาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการร่วมลงทุนจากภาคเอกชนมากขึ้น (Public Private Partnership – PPP) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีโครงการการร่วมทุนกับบริษัทจากต่างประเทศด้านพลังงานทดแทน เช่น โครงการ SALKHIT WIND FARM และโครงการ DEVELOPMENT OF CHP 5 นอกจากนี้ มองโกเลียยังตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาค โดยการริเริ่มโครงการ Asia Super Grid บริเวณทะเลทราย Gobi ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งนาย BOLDBAATAR เห็นว่า น่าจะเป็นโอกาสสำหรับรัฐบาลไทย/ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวด้วย

๕.๓ การพบหารือกับผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของมองโกเลีย

ผู้แทนภาคเอกชนในสาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้พบหารือกับผู้แทนจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของมองโกเลีย ได้แก่ Dr. Baldandugar Zeeren รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Achten และ Dr. Magsar Tumennasan ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Gurvan Gal เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการสาธารณสุข โดยโรงพยาบาล Achten ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๑ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงอูลานบาตอร์ มีจำนวนเตียงผู้ป่วยกว่า ๓๐๐ เตียง แบ่งเป็น ๑๗ แผนก และมีบุคลากร

จำนวน ๒๖๐ ราย โดย ๑๐๐ รายเป็นบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ได้แก่ รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ และมีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ ๕ ของผู้ป่วยทั้งหมด สำหรับโรงพยาบาล Gurvan Gal นั้น เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในมองโกเลีย มีความเชี่ยวชาญด้านกุมารเวชและสูตินารีเวช มีจำนวนเตียงผู้ป่วยให้บริการ ๑๐๐ เตียง และมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒ ราย โดยส่วนหนึ่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ในการหารือ ผู้แทนจากโรงพยาบาลเอกชนของมองโกเลียทั้งสองแห่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ในระบบการประกันสุขภาพของมองโกเลีย โดยประสงค์รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนของไทยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการให้บริการสาธารณสุข ทั้งในด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งฝ่ายไทยก็มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือดังกล่าวกับฝ่ายมองโกเลีย

๕.๔ การเยี่ยมชมและพบหารือกับผู้บริหารของ National University of Mongolia

ผู้แทนภาคเอกชนในสาขาการศึกษาได้มีโอกาสพบหารือกับ Dr. Ganzorig รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรมของ National University of Mongolia เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดย National University of Mongolia ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของมองโกเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๔๒ โดยแต่เดิมมุ่งเน้นการเรียนการสอนในด้านครุศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวนประมาณ ๑๙,๐๐๐ ราย นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ ราย และนักศึกษาต่างชาติจำนวนประมาณ ๒๕๐ ราย

ในการหารือ ผู้แทนภาคเอกชนในสาขาการศึกษาได้เสนอที่จะผลักดันให้มีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และร่วมสร้างหลักสูตรปริญญาร่วม (double-degree) ในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของมองโกเลีย รวมถึงการอบรมบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษา และการโรงแรมการท่องเที่ยว ซึ่งผู้แทนในสาขาการศึกษา รับที่จะนำไปหารือกับสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันความร่วมมือดังกล่าวนี้ต่อไป

๖. การพบหารือกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของมองโกเลีย

๖.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำภาคเอกชนในสาขาเหมืองแร่ / พลังงาน พบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมองโกเลีย

คณะฯ ได้เข้าพบหารือกับนาย M.Sonompil รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมองโกเลีย ซึ่งได้กล่าวสรุปภาพรวมของนโยบายด้านพลังงานของมองโกเลีย ปัจจุบัน มองโกเลียยังมีการพึ่งพาด้านพลังงานจากรัสเซียและจีน แต่มีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานให้ได้ร้อยละ ๒๐ โดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทน ทั้งนี้ มองโกเลียยังมีความสนใจและต้องการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติจากชั้นดินดาน (shale gas/ oil) การดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าระบบ off-grid ขนาดเล็ก เป็นต้น

ในการนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายมองโกเลียได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวาง โดยผู้แทนภาคเอกชนได้มีความสนใจและสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์/ นโยบายด้านพลังงานของมองโกเลีย อาทิ ผู้แทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการลงทุนในมองโกเลีย โดยมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการจัดตั้ง working group เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่ประโยชน์แก่กระทรวงพลังงานของมองโกเลีย

๖.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำภาคเอกชนพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเหมืองแร่มองโกเลีย

คณะฯ ได้เข้าพบนาย Davaajav Gankhuyag รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเหมืองแร่มองโกเลีย โดยนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวว่าฝ่ายไทยมีความสนใจที่จะมาลงทุนด้านเหมืองแร่ในมองโกเลีย โดยขอให้พิจารณาสนับสนุนภาคเอกชนไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านพลังงาน และมีการลงทุนในหลายประเทศ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมลงทุนในมองโกเลีย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยพร้อมที่จะจัดตั้งคณะทำงานระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงการเหมืองแร่มองโกเลียในด้านพลังงาน และขอเชิญฝ่ายมองโกเลียเดินทางเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานด้วย

๖.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำภาคเอกชนพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ

๖.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเกษตร

๗. การลงนามในบันทึกความเข้าใจ

๗.๑ การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) กับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งมองโกเลีย โดยมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมองโกเลียเป็นประธาน ในการลงนาม โดยบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ๒ ประเทศในการจัดฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน การส่งเสริมให้นักธุรกิจทั้ง ๒ ประเทศเข้าร่วมในการจัดแสดงสินค้าทั้งในมองโกเลียและไทย และการร่วมมือให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ

๗.๒ การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กับบริษัทภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมของมองโกเลีย ได้แก่ บริษัท Energy Center of Mongolia และนิคมอุตสาหกรรมสาอินชาน (Sainshandin Aj Uildverlin Park of Mongolia) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเอกชนไทยที่มีความร่วมมือทางธุรกิจด้วยดีกับฝ่ายมองโกเลียและได้เข้าไปลงทุนในมองโกเลียแล้ว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัทภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมของมองโกเลีย ๒ แห่ง โดยในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท Energy Center of Mongolia นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมของมองโกเลีย และให้การอบรมแรงงานมองโกเลียเพื่อรองรับการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม และในบันทึกความเข้าใจกับนิคมอุตสาหกรรมสาอินชานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างความร่วมมือทางพลังงานระหว่าง ๒ ประเทศ โดยจะศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้าง combined heat power plant เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของมองโกเลียต่อไป

๘. ผลการประเมินจากภาคเอกชน

๘.๑ ภาคเอกชนในสาขาพลังงาน ได้พบหารือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและการเหมืองแร่ของมองโกเลียรวมทั้งพบหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัท Newcom ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานทดแทนรายใหญ่ของมองโกเลีย โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งทำงานร่วมกับภาคเอกชนของไทยในสาขาพลังงานทดแทนและมีส่วนในการวิจัยเพื่อผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ ๘๔ ตัวที่แหลมฉบังของไทย ได้เล็งเห็นโอกาสการขายกังหันลมดังกล่าวแก่มองโกเลียซึ่งมีความต้องการด้านพลังงานและประสงค์จะลดภาวะพึ่งพิงสินค้าและเทคโนโลยีจากจีน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร้อมที่จะสานต่อในเรื่องนี้ และส่งตัวอย่างมายังบริษัท Newcom ต่อไป

๘.๒ ภาคเอกชนในสาขาการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ผลักดันให้มีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และร่วมสร้างหลักสูตรปริญญาตรี (double-degree) ในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของมองโกเลีย รวมถึงการอบรมบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษา และการโรงแรมการท่องเที่ยว ซึ่งผู้แทนในสาขาการศึกษา รับที่จะนำไปหารือกับสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันความร่วมมือดังกล่าวนี้ต่อไป

๘.๓ ภาคเอกชนในสาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยบริษัทของมองโกเลียที่ดำเนินธุรกิจจัดทัวร์สำหรับลูกค้า VIP นำเครื่องบินเหมาลำมาเพื่อรับบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (บริษัท Great Chance) มีความสนใจที่จะนำลูกค้าเข้ามารับการรักษายาบาลในประเทศไทยผ่านทางเครือข่ายของโรงพยาบาลธนบุรี นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของมองโกเลีย (โรงพยาบาล Achten และโรงพยาบาล GurvanGal) ประสงค์จะรับการฝึกอบรมด้านการแพทย์และพยาบาล โดยผู้บริหารของโรงพยาบาล Gurvan Gal จะเดินทางมาพบหารือกับผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรีเพื่อผลักดันความร่วมมือดังกล่าวนี้ต่อไป

* * * * *

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กองสนเทศเศรษฐกิจ

สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้แทนภาคเอกชนไทย
ระหว่างการเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ณ ห้อง Altai โรงแรม Kempinski Hotel Khan Palace กรุงอูลานบาตอร์

๑. นายกรัฐมนตรีได้หารือกับคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยจำนวน ๒๙ ราย ที่ร่วมเดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจจาก ๖ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาเหมืองแร่ / พลังงาน ๒) สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ ๓) สาขาการศึกษา ๔) สาขาอาหาร / สินค้าเกษตร ๕) สาขาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ๖) สาขาการเงินการธนาคาร โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และผู้แทนระดับสูงของภาครัฐเข้าร่วมด้วย

๒. **นายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า** การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทย เป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ซึ่งจะมีวาระครบ ๔๐ ปีในปี ๒๕๕๗ ในการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบหารือทั้งกับประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภาของมองโกเลีย และมุ่งเน้นหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง ๒ ประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น ๒ เท่า^๑ ใน ๓ ปี ประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับฝ่ายมองโกเลียมีดังนี้

๒.๑ เร่งรัดการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) และความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Bilateral Investment Treaty – BIT) เพื่อดึงดูดและอำนวยความสะดวกให้ฝ่ายไทยเข้าไปลงทุนมากขึ้น

๒.๒ ผลักดันให้มีกลไกการหารือทวิภาคีทางเศรษฐกิจระหว่างกัน (Joint Trade Committee: JTC) ซึ่งจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- การให้ฝ่ายไทยนำเข้าข้าว วัตถุดิบ สินค้าปศุสัตว์ (โดยเฉพาะเนื้อวัว) และสินค้าอินทรีย์ (organic) จากมองโกเลีย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

- การส่งเสริมให้ฝ่ายไทยส่งออกเครื่องมือส่งเสริมการเกษตร รถปิคอัพเพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่ ข้าว มันฝรั่ง แป้งสาลีไปยังมองโกเลีย

- การส่งเสริมการนำสินค้า high-end ของทั้ง ๒ ฝ่ายมาพัฒนาาร่วมกัน โดยเฉพาะด้านสิ่งทอ (ผ้าไหมไทย – แคชเมียร์)

- การส่งเสริมการเข้าไปลงทุนในมองโกเลียของฝ่ายไทย ในด้านเหมืองแร่ / พลังงาน การเกษตร และการท่องเที่ยว โดยในส่วนของการท่องเที่ยวนั้น นายกรัฐมนตรีได้ระบุเพิ่มเติมว่า ฝ่ายมองโกเลียเสนอให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย – มองโกเลียในวาระครบรอบ ๔๐ ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย

^๑ การค้าไทย – มองโกเลียในปี ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๑๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

- การสนับสนุนความต้องการของฝ่ายมองโกเลีย โดยเฉพาะด้านวิทยาการ (know-how) และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากไทย การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ การศึกษา สินค้า OTOP และการให้ฝ่ายไทยพิจารณาเปิดเส้นทางบินกรุงเทพฯ – กรุงอูลานบาตอร์ ซึ่งเรื่องนี้ ภาครัฐจะขอให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือในรายละเอียดกับฝ่ายมองโกเลียต่อไป

๒.๓ ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรี และภาคเอกชน โดยนายกรัฐมนตรีมองโกเลียได้ตอบรับที่จะมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๕๗ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ ๔๐ ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

๓. ภาพรวมของประเทศมองโกเลีย

- **เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง** ได้ชี้แจงภาพรวมของประเทศมองโกเลีย โดยเปรียบเทียบประเทศมองโกเลียกับประเทศลาวว่ามีความคล้ายคลึงกันใน ๔ ประการ ได้แก่ ๑) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (land-locked) ๒) การถูกขนาบด้วยประเทศมหาอำนาจ ๒ ประเทศ (มองโกเลีย: จีนและรัสเซีย / ลาว: ไทยและเวียดนาม) ๓) มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และ ๔) ต้องการลดการพึ่งพาประเทศจีน จึงเป็นโอกาสสำหรับภาคเอกชนไทยในการศึกษาสู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

- **ผู้แทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)** ซึ่งมีประสบการณ์การลงทุนในมองโกเลียได้ชี้แจงว่า

(๑) ปัจจุบัน เกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีโครงการลงทุนระยะยาวในมองโกเลียมากและประสบความสำเร็จ นอกจากลงทุนแล้วบริษัทเหล่านี้ยังให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมแก่มองโกเลียด้วย ขณะนี้ มองโกเลียได้รับเงินกู้ระยะยาวจากญี่ปุ่นสำหรับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ในกรุงอูลานบาตอร์ นอกจากนี้ รัฐบาลมองโกเลียได้ออกหุ้นกู้จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัญหาคือรัฐบาลยังไม่มีแผนว่าจะทำอะไรบ้าง

(๒) ที่ผ่านมา บริษัทต่างชาติใหญ่ ๆ จากแคนาดา ออสเตรเลีย และจีนประสบปัญหาเรื่องความเข้าใจไม่เข้าใจกันกับฝ่ายมองโกเลียอยู่เนือง ๆ ในขณะที่บริษัทเล็ก ๆ เข้ามาจับทำได้ดี ทำให้รัฐบาลมองโกเลียไม่ทราบว่าจะกลั่นกรองผู้ลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในมองโกเลียได้อย่างไร กฎหมายที่ใช้อยู่ก็ลอกมาจากประเทศอื่นซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป

(๓) บมจ. บ้านปู ได้ประสานให้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีพลังงาน และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจมองโกเลียพร้อมคณะจำนวน ๑๔ คน เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด ซึ่งฝ่ายมองโกเลียมีความประทับใจมากและได้ขอให้ บมจ. บ้านปู ช่วยให้การศึกษานิคมนิคมอุตสาหกรรมของมองโกเลีย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับมองโกเลียมีน้อยกว่าระหว่างประเทศใหญ่ ๆ กับมองโกเลีย

๔. ความตกลงระหว่างไทยกับมองโกเลีย

- **อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไทยและมองโกเลียมีความตกลงที่สำคัญระหว่างกันแล้ว ดังนี้ ๑) ความตกลงด้านภาษีศุลกากร ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ๒) ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับหนังสือเดินทางทุกประเภท และ ๓) ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการผลักดันความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ซึ่งฝ่ายมองโกเลียมีเป้าหมายที่จะผ่านร่างกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมศกนี้ ซึ่งจะเป็พื้นฐานให้ฝ่ายไทยเดินทางมาผลักดันความตกลงดังกล่าวระหว่างกันในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมต่อไป

๕. ประเด็นที่หยิบยกระหว่างการหารือ

๕.๑ สาขาเหมืองแร่ / พลังงาน และการก่อสร้าง

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากการไปพบหารือกับผู้บริหารและรับฟังการบรรยายสรุปที่บริษัท Newcom ซึ่งมีธุรกิจหลายด้านรวมทั้งพลังงานลมและพลังงานทดแทน เห็นว่ามองโกเลียเป็นแหล่งพลังงานลมที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะบริเวณพรมแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับจีน ซึ่งผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เห็นว่า กังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ ๘๔ ตัวที่แหลมฉางของไท่เหมาที่จะนำมาใช้ในมองโกเลีย และโดยที่ประเทศไทยสามารถผลิตกังหันลมขนาดเล็กในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว จึงสามารถพิจารณาเข้าไปลงทุนในด้านนี้ที่มองโกเลียได้ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นผู้คิดค้นกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำของไทยในนามของบริษัทพระพายเทคโนโลยี ก็พร้อมที่จะนำเรื่องดังกล่าวนี้ไปสานต่อ และส่งตัวอย่างมาที่บริษัท Newcom ในอนาคต

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวถึงการประกอบธุรกิจเหมืองแร่ในมองโกเลียเพิ่มเติมว่า แม้มองโกเลียจะมีทรัพยากรในด้านแร่ธาตุมาก แต่ยังคงมีความจำกัดในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมทางถนน ประกอบกับธรรมชาติของฤดูกาลในมองโกเลียซึ่งเอื้อต่อการทำเหมืองแร่ค่อนข้างน้อย นักลงทุนไทยจึงควรรวมกลุ่มกันเข้าไปลงทุนมากกว่าเข้าไปรายเดียว ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าไปลงทุนในมองโกเลียโดยถือหุ้นประมาณร้อยละ ๑๓ ของบริษัทด้านการสำรวจเหมืองแร่ รับที่จะไปหารือกับ บมจ.

บ้านปูฯ เพื่อกระจายความเสี่ยงในขั้นตอนของการผลิตต่อไป อนึ่ง นายกรัฐมนตรี เห็นพ้องกับข้อเสนอดังกล่าว โดยเฉพาะการรวมกลุ่มของนักลงทุนไทยเพื่อริเริ่มการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ โดยขอให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณาเป็นผู้ประสานในการนำนักลงทุนของไทยเข้าไปดำเนินธุรกิจดังกล่าว

๕.๒ สาขาการศึกษา

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ระบุว่า มองโกเลียมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากแต่ยังขาดแคลนบุคลากรในหลายสาขา โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบกับการที่บัณฑิตส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีวศึกษา ทางสถาบันจึงจะผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการฝึกปฏิบัติงานระหว่างกัน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แจ้งว่าทั้งสองฝ่ายสนใจที่จะผลักดันหลักสูตรปริญญาร่วม (double-degree : ๒ + ๒ ปี) ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยมองโกเลีย รวมถึงการผลักดันความร่วมมือด้านการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการและโลจิสติกส์แก่พนักงานบริษัทด้วย นอกจากนี้ คณบดีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เสริมว่า ทางฝ่ายมองโกเลียสนใจที่จะส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับ Beijing Language and Culture University (BLCU) ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้แทนในสาขาการศึกษารับที่จะนำผลการเยือนครั้งนี้ไปรายงานให้สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยทราบ เพื่อหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือต่าง ๆ เหล่านี้ต่อไป

๕.๓ สาขาอาหาร / สินค้าเกษตร

- ผู้แทนบริษัทสยามจัมโบ้ อินเทอร์เน็ต จำกัด และ ผู้แทนบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) แจ้งว่า ด้วยข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานของมองโกเลีย ซึ่งทำให้การขนส่งสินค้าไทยไปยังมองโกเลียผ่านเส้นทางท่าเรือเทียนจินต้องใช้เวลากว่า ๑ เดือน การผลักดันให้มีการขนส่งสินค้า

ทางอากาศจะสามารถช่วยได้มาก ในการร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พบกับผู้บริหารและเยี่ยมชม ชูเปออร์มาร์เก็ต Nomin ภายในห้างสรรพสินค้า The State Department Store นั้น ทางห้างฯ พร้อมที่จะส่งผู้แทนของบริษัทเยือนประเทศไทยเพื่อพบหารือกับผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าต่อไปด้วย

๕.๔ สาขาชิ้นส่วนยานยนต์

- **ผู้แทนบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด** แจ้งว่า มองโกเลียนำเข้าสินค้าประเภท ยานยนต์จากญี่ปุ่น (โตโยต้า) และเกาหลี่ได้ (ฮุนได) เป็นหลัก อย่างไรก็ดี ช่องทางนำเข้าสินค้าของมองโกเลียส่วนใหญ่ ผ่านตลาดมืดมากกว่า authorised dealers และนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่จากจีนมากกว่าจากญี่ปุ่น เพราะมี ราคาถูก แต่คุณภาพไม่ดี จึงมองว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย (SMEs) ที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับการเกษตร ซึ่งได้คุณภาพและมีราคาไม่แพง

๕.๕ สาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- **ผู้แทนกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี** แจ้งว่า ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจที่กระทรวง การต่างประเทศจัดให้มีขึ้น ได้มีโอกาสพบหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจจัดทัวร์นำลูกค้าระดับสูงโดยสาร เครื่องบินเหมาลำมาเพื่อรับบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในต่างประเทศ โดยบริษัทดังกล่าวมีความสนใจที่นำลูกค้ามา รับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น เพราะโรงพยาบาลเอกชนในมองโกเลียยังคุณภาพไม่ดี แม้ว่าจะมีอยู่เป็น จำนวนมากก็ตาม นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลธนบุรียังมีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และสนับสนุนการอบรมบุคลากร ด้านการแพทย์ และด้าน medical management ให้กับฝ่ายมองโกเลียด้วย

๕.๖ ประเด็นอื่น ๆ

๑) **ฐานข้อมูลการค้าการลงทุนรายประเทศ นายกรัฐมนตรี** มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการร่วมเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) จัดทำฐานข้อมูลด้านการค้า การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์รายประเทศ ซึ่งรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโอกาส ศักยภาพ อุปสรรค และปัญหาในการประกอบธุรกิจ การค้า และการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงข้อมูลความตกลงทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรีในอนาคต

๒) **การเปิดสถานเอกอัครราชทูต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศ** แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมองโกเลียเห็นพ้องกับข้อเสนอของฝ่ายไทย ที่มีแผน จะเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอูลานบาตอร์ในปี ๒๕๕๘ เพื่อรองรับการเข้าไปลงทุนในมองโกเลียของนักธุรกิจไทย

๓) **การส่งเสริมสินค้า high-end อภิปรายส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** มองว่า โดยที่มองโกเลีย เป็นกลุ่มประเทศตลาดใหม่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างแย่นิยมระบบการค้าในตลาดมืด แต่มีกลุ่มเศรษฐกิจที่กำลัง ชูสูงจำนวนมาก ฝ่ายไทยจึงควรพิจารณาโอกาสในการผลักดันให้มองโกเลียนำเข้าสินค้าคุณภาพระดับกลางถึง high-end ของไทย ซึ่งมีคุณภาพดีและราคาไม่สูงนัก และสามารถแข่งขันกับสินค้าจากจีนและรัสเซียได้

* * * * *

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กองสนเทศเศรษฐกิจ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖